



ขอเทิดทูนองค์ราชันมิ่งขวัญชาติ ปกครองราษฎร์ทรงอุทิศจิตอาสา
 พระทศมินทร์ทรงทศธรรมนำศรัทธา เหล่าไพร่ฟ้าแผ่นดินระพระบริบาล
 ไฉนโรกาสดเลิมพระชนมพรรษา ปวงประชาเทพสตรีศรีสถาน
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เกษมศานต์สิริสวัสดิ์พิพัฒน์เทอญ

อ.สนธยา สุขอิม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ประพันธ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา ชัยรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

#งานสื่อสารองค์การมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



ผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.20 น. ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโกคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปฏิบัติหน้าที่แทน รักษาการแทนอธิการบดี นำผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565



เทพสตรีรังบัวแก้ว

ฉบับที่ 513 ปีที่ 21 วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565



สำนักงาน ก.พ.
Office of the Ombudsman for Children

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.

<https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/>

#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



สมรท. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 สำหรับพิธีในครั้งนี้เป็นพิธีที่ทุกสถาบันการศึกษา และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ

งานพยาบาล กองพัฒนา นศ.จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 สำหรับการบริจาคโลหิตในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเสียสละ ความมีจิตเมตตา โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการบริจาคโลหิตจำนวน 123 คนและได้รับบริจาคโลหิตจำนวน 90 ยูนิตโอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัครวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าให้กำลังใจคณะทำงานรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย



ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางจินตนา เวชมิ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางกัญญา บาร์นธ์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ดอน ปรมัตถวินัย

รองนายกรัฐมนตรี



มหาวิทยาลัยราชภัฏ
inwatt  **Thepsatri**
Rajabhat University

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา บาร์นธ์

ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี





๙ รักษาการแทนอธิการบดี มรท. นำผู้บริหาร ร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565 ณ ภูมณฑรา รีสอร์ท จ.นครนายก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะผู้บริหารได้ร่วมวางระบบและกลไกเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนเพื่อทบทวน กำหนดแผนงาน และแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อวางระบบ กลไก การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

สำหรับการประชุมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2565 โดยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นการประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จากนั้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เป็นการประชุมในประเด็นการปรับโครงสร้างองค์กรตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย / การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดย ผศ.ดร.สุชาติณี ศิริโกคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร / การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดย ผศ.ดร.กันตพัฒน์กิตติธวัชวัลย์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.สุชาติณี ศิริโกคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ส่วนในวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นการประชุมในประเด็นด้านแผน และแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น โดย อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี / ด้านการพลิกโฉมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะนี้ โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.ดร.ภาสกร รอดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี และ เรื่อง TRU Mall โดย อ.ดร.ธัญนิษา ทองอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดี และการประชุมในประเด็นด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย ผศ.พรเทพ คัชมาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

๙ ผู้บริหาร มรท. นำคณาจารย์และบุคลากรศูนย์ภาษา ดูงานวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มรท.สวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มรท.

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ และบุคลากรของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์และนโยบายด้านการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.คมสัน ไสมณวัตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ





๙๐ รักรักษาราชการแทนอธิการบดี มรท. ร่วมการประชุมอธิการบดี มรท.ทั่วประเทศ และร่วมลงนาม MOU โครงการคู่มือซื้อขายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ห้องพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและวิจัย และ คุณมนสิชา ชำมะวี นักวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ภาษา เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3/2565 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษา (กิตติมศักดิ์) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างแนวทางการจัดกิจกรรม “ราชภัฏวิจัย 2566” / การพิจารณาการลงนามความร่วมมือ “โครงการคู่มือซื้อขายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ” / การพิจารณาการเป็นเจ้าภาพจัดงานมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร ร่วมกับมูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง : 100 ปี การฝึกหัดครูไทย และมูลนิธิ ดร.สายหยุด จำปาทอง / การพิจารณาการกำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รูปแบบเกณฑ์ AUN-QA / การพิจารณาแผนการดำเนินงานของสำนักงานที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ / การพิจารณาการจัดตั้งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ / การพิจารณาโครงการอบรม Train the Trainer วิศวกรสังคม ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ / การพิจารณาแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชา - กัญชาในสถานศึกษา โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการคู่มือซื้อขายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจนักศึกษาให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ตลอดจนเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละเขตสุขภาพ และเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งได้รับการส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต และการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งการติดตามต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าว จะสิ้นสุดสัญญาต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา

๙๐ มรท. จัดประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมร่วมยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) หรือโครงการ "มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG" เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วยบัณฑิต และประชาชน จำนวน 288 คน ได้รับทราบแนวทาง ขั้นตอนในการดำเนินงาน การกำกับติดตาม ตลอดจนรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมกันนี้ได้มีการทำสัญญาจ้างงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานในวันนี้เป็นวันแรก และจะไปสิ้นสุดการทำงานในวันที่ 30 กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งในการดำเนินงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีรับผิดชอบในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี และ ต.ธรรมาโมล อ.เมือง จ.ชัยนาท รวมทั้งสิ้น 36 ตำบล โอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำตำบล ได้ร่วมพบปะและร่วมหารือการดำเนินงานกับผู้ปฏิบัติงานด้วย





กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามศาสตร์พระราชฯ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามศาสตร์พระราชฯ สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวนกว่า 1,500 คน ที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษาในชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา รวมถึงการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาได้อย่างมีความสุข และเป็นพื้นฐานที่จะติดตัวให้กับนักศึกษานำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ประชาญ์ชาวบ้าน, คุณชิงเชาว์ เพ็ชรรักรักษ์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรกรต้นแบบ และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 7 วัน/7 รุ่น คือในวันที่ 23, 24, 29, 30 และ 31 กรกฎาคม และในวันที่ 6 และ 7 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบของการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชฯ และการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชฯ ซึ่งประกอบด้วย ฐานปุ๋ยมูลไส้เดือน, ฐานเศรษฐกิจพอเพียง, ฐานผักไร้ดิน และฐานลงนา ซึ่งในทุกๆ ฐานได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง



คณะครุศาสตร์ จัดอบรมถอดบทเรียนการนิเทศโดยการใช้โค้ชของครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มรท.

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมคลาสสิค คาโมโอ จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ดร.ภัศยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการนิเทศโดยการใช้โค้ชของครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยใช้การโค้ชเพิ่มขึ้นจากการถอดบทเรียน และเพื่อให้ครูพี่เลี้ยงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กฤษฎ์พล วิวรรณมงคล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 22 และ 23 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบของการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้



๑๑ กรกฎาคม
วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๓
เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๗ แห่งกรุงศรีอยุธยา
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในตำแหน่ง ๓ นายมีการ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี



๙ มรท.ร่วมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๙

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในวงเวียนเทพสตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในการนี้ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะในครั้งนี้

๙ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรด้านสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรด้านสาธารณสุขของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คุณชนบท บัวหลวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, รศ.ดร.กาสัก เตชะชั้นหมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผู้บริหาร, คณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือร่วมกันในการเตรียมความพร้อมและวางแนวทางในการดำเนินงานจัดทำหลักสูตรด้านสาธารณสุข โดยแบ่งแนวทางการดำเนินการเป็น 3 ประเด็น ประกอบด้วย การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น, การจัดทำหลักสูตร 4 ปี และการพัฒนาคุณภาพชีวิต





มรท. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา คณะทั้ง 6 คณะ สถานักศึกษาภาคปกติและองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา “สืบสานงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา และรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565” สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ตลอดจนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในท้องถิ่นและชุมชน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงโทษของสุราที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต โดยกิจกรรมตลอดทั้งวันประกอบด้วย เวลา 10.00 น. เป็นกิจกรรมเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา พร้อมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา บริเวณโดยรอบเมืองลพบุรี จากนั้นในเวลา 12.30 น. ณ ลานวัฒนธรรม ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดคลองสายบัว และในเวลา 14.00 น. ณ วัดคลองสายบัว ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา กองผ้าป่าที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และเครื่องอัฐบริขารแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ ณ วัดคลองสายบัว



สรุปกิจกรรมประจำเดือน
เดือนกรกฎาคม 2565



TRU Channel

จัดทำโดย

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

321 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 036-427485 URL : <http://www2.tru.ac.th>